



ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือที่ดินในการครอบครอง สามารถนำไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในที่ดินของตนไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถือเป็นไม้หวงห้าม

๒. ยกเว้นค่าภาคหลวงสำหรับการทำไม้ในที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

๓. กำหนดให้มีการรับรองไม้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาว่า เป็นไม้ที่ขึ้นหรือปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

๔. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไม้ที่ผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงค้ำไม้หรือโรงงานแปรรูปไม้มีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้

๕. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้โอเม็ง ไม้พะยุง แกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจันทน์ ไม้ชะยูง ไม้ชิง ไม้กระชิก ไม้กระชับ ไม้พะยุง ไม้หมากพลู ตักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้โอเม็ง และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้หวงห้าม

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้กำหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพื่อให้การทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นการลดภาระและเป็นผลดีต่อการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สอยและเพื่อการค้าในที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ การกำหนดให้มีการแจ้งเพื่อขออนุญาตออกหนังสือรับรองไม้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ว่าเป็นไม้ที่มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วยังสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความชอบของแหล่งที่มาของไม้ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไม้หรือเมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกรณีนี้จะไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร เนื่องจากกำหนดให้การแจ้งเพื่อขอใบรับรองไม้เป็นภาคสมัครใจและไม่มีการกำหนดโทษในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง สำหรับกรณีของผู้ซึ่งประสงค์จะค้า หรือส่งไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร ได้กำหนดให้สามารถขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป.